

คำนำ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดเตาปูน นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในส่วนของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อันได้แก่ การเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียน ในระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อีกทั้งยังเป็นการสรุปกระบวนการกระบวนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนวัดเตาปูน ได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนในด้านโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว และต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนั้นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน โดยยึดหลักการทำงานที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนร่วมกับบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยใช้ “โครงการคุณธรรม (Moral Project / Project Approach)” เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีงามจากการปฏิบัติจริง เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็น “โรงเรียนคุณธรรม” ต่อไป ดังปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

โรงเรียนวัดเตาปูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะยังประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนที่ต้องการศึกษาข้อมูล และกระบวนการต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

โรงเรียนวัดเตาปูน
กรกฎาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น	๑
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	๒
ตัวอย่างโครงการคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	๖
วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์	๑๓
การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย	๑๕
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย	๑๖
ผลการดำเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้)	๑๙
องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงาน	๒๑
ภาคผนวก	๒๒
ภาพของการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของแต่ละห้อง/ชั้น	๒๓